



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานและสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ
เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๖๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตามประกาศดังกล่าวรักษาการในตำแหน่งเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงประกาศโครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานและสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติของข้าราชการดังกล่าวข้างต้นให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มิมีรายชื่อตามประกาศ ส่งผลงานจำนวน ๖ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหากข้าราชการดังกล่าวผ่านการประเมินผลงานแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานของข้าราชการ จำนวน ๑ ราย ดังกล่าว ให้ทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานและสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ
๑. นางสาวพิมพ์อัปสร บริบูรณ์รัตน์	<p>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</p> <p>เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป - กลับหรือตามฤดูกาล</p> <p>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดฯ</p> <p>เรื่อง การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ของไทย และบัตรประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านในการเดินทางข้ามแดน ภายใต้กรอบ ASEAN CONNECTIVITY</p>